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Íbúaráð Miðborgar og Hlíða 16. september 2024: Fyrirspurn íbúaráðs Miðborgar og Hlíða 

um bráðabirgðalýsingu við Austurbæjarskóla 

Óskað er upplýsinga um hvort hægt sé að koma á bráðabirgðalýsingu á körfuboltavelli við 

Austurbæjarskóla þangað til skólalóð verður endurgerð árið 2025? 

Greinargerð: 

Um er ræða körfuboltavöll við Austubæjarskóla en þar þykir vanta lýsingu þegar skyggja tekur 

á kvöldið. Fyrir eru knattspyrnuvöllur sem upplýstur að miklu leyti með flóðlýsingu en 

samskonar lýsingu virðist vanta á körfuboltavöllinn. 

 


